

ทำไมจึงถือเป็นความจำเป็นที่จะต้องสุญุดลงบนดินที่มาจากกัรบะลาอ์?

ไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่จะต้องกระทำเช่นนั้น ! แต่ชื้ออะฮ์ชอบมากกว่าที่จะสุญุดลงบนดินแห่งกัรบะลาอ์ เพราะความสำคัญที่ท่านศาสดา (ศ็อลลา) และบรรดาอิมามจากครอบครัวของท่าน (อะหฺลุลบัยต์) ให้กับมัน ภายหลังจากที่อิมามสุเซน (อ.) เป็นชะฮีดไปแล้ว อิมาม ซัยนุล อาบีดีน (อ.) หอิมมันขึ้นมาจำนวนหนึ่งพร้อมกับประกาศขึ้นว่า มันเป็นดินที่ต้องห้ามและเก็บรักษาไว้ในกระเป่าใบหนึ่ง อิมาม (อ.) ได้ใช้มันเป็นที่รอง สุญุด และได้ทำเป็นลูกตีสบิหฺ จากดินนี้ และอ่านคำสรรเสริญอัลลอฮ์โดยนับจากก้อนดินเหล่านี้ (อีนนิ ชะฮ์รอซุบ อัลมะนากิบ เล่ม 2 หน้า 251)

พวกท่านได้สนับสนุนให้ชื้ออะฮ์ สุญุดลงบนดินเหล่านี้ ด้วยกับความรู้ความเข้าใจที่ว่า มันไม่ใช่เป็นภาคบังคับ แต่ด้วยกับทัศนะที่ว่าเพื่อให้ได้มาซึ่งการไถ่แทนที่ซึ่งใหญ่กว่า บรรดาอิมาม (อ.) ได้เน้นย้ำไว้ว่า การสุญุดต่ออัลลอฮ์จะต้องกระทำบนดินที่สะอาดเท่านั้น และที่ว่าข้อมเป็นการดีกว่าที่จะสุญุดลงบนดินแห่งกัรบะลาอ์ (อัล กุซึ มิศบาส์ อัล มุตะฮัจญิด หน้า 511) (อัล ตูคูค มัณฑา ยะหฺญูรู ฮูล ฟากิฮ์ เล่ม 1 หน้า 174)

เป็นเวลานานแล้วที่ชื้ออะฮ์เก็บรักษาดินนี้ไว้กับพวกเขาด้วยเหตุที่เกรงว่า มันอาจถูกคูหมีนเหยียดหยาม พวกเขาจึงบั้นให้เป็นก้อน หรือชิ้นเล็กๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้เรียกกันว่า มุฮ์ร หรือ ตูรบะฮ์ เราสุญุดลงบนก้อนดินนี้ ในระหว่างกรณมาฆไม่ใช่เพราะเป็นภาคบังคับ แต่ในทัศนะของความเป็นพิเศษในทางธรรมชาติของมัน หากไม่แล้วหากเมื่อเราไม่มีดินที่บริสุทธิ์นี้อยู่กับตัวเรา เราก็จะสุญุดลงบนพื้นดินที่สะอาด หรือบางสิ่งซึ่งยกเงขึ้นมาจากมัน

นับเป็นที่น่าเสียดายว่า มีผู้คนได้เน้นย้ำการให้ร้ายว่าชื้ออะฮ์เคารพกราบไหว้ก้อนหิน หรือที่ว่าพวกเขาเคารพกราบไหว้สุเซน (อ.) แต่ความจริงมีว่า เราเคารพกราบไหว้อัลลอฮ์ แต่เพียงพระองค์เดียวด้วยการสุญุดลงบน ตูรบะฮ์ แต่ไม่ใช่ไปกราบไหว้ตัวมัน และเราไม่เคยเคารพกราบไหว้อิมามสุเซน อิมามอะลี หรือศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลลา) เราเคารพกราบไหว้เฉพาะอัลลอฮ์ และเป็นไปตามพระบัญชาของอัลลอฮ์ที่เราทำการ สุญุดลงบนดินที่บริสุทธิ์เท่านั้น

สรุป

ด้วยเหตุนี้ที่ว่าทำไมมุสลิมชื้ออะฮ์จึงพกดินก้อนเล็กๆ ไว้กับตัว ที่โดยปกติแล้วจะทำมาจากดินแห่งกัรบะลาอ์ ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถสุญุดลงบนวัตถุที่ได้รับคำแนะนำให้ใช้เป็นี่สุญุดนี้ และเพื่อเป็นการทำตาม ชุหนะฮ์ของท่านศาสดา (ศ็อลลา) อีกด้วย

ต้องการแสวงหาอิสลามที่เป็นของแท้ให้มากกว่านี้โปรดเข้าชม

<http://al-islam.org/faq/>

v1.0

เพราะฉะนั้น จงแช่สรองสุดดีแด่พระผู้อภิบาลของเรา
และจงอยู่กับบรรดาผู้ที่พวกเขาคุ้มครองเถิด

(อัล กุรอาน 15 : 98)

ทำไมชื้ออะฮ์จึง สุญุดบน ดิน ?

บรรดามุสลิมชื้ออะฮ์ชอบที่จะสุญุดลงบนก้อนดินเล็กๆ ที่เรียกว่า ตูรบะฮ์ ซึ่งปกติแล้วจะทำมาจากดินที่แผ่นดินกัรบะลาอ์ในประเทศอิรัก

หากว่ากันตามหลักฟิสิกส์ของฟารีเซสของซีอะส ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของสำนักคิดในทางกฎหมายอิสลามแล้ว การสุญจะต้องกระทำบนดินที่บริสุทธิ์ หรือสิ่งที่ยกขยขึ้นมาจากมัน โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่เป็นอาหารหรือใช้เป็นเสื้อผ้าเพื่อสวมใส่ ซึ่งรวมทั้งฝุ่น ดิน หิน ทรายและหญ้า และมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่เป็นแร่ธาตุชนิดใดชนิดหนึ่ง การสุญจะบนกระดายเป็นที่อนุมัติ เพราะมันทำมาจากวัสดุหนึ่งซึ่งยกขึ้นมาจากพื้นดิน แต่จะไม่ใช่เสื้อผ้าและพรมชนิดต่างๆ

นักวิชาการทางกฎหมายของสำนักคิด ทางฟิกฮ์ของซุนนีทุกสำนัก ต่างเห็นพ้องกันถึงการอนุมัติให้สุญจะบนดินและสิ่งที่ยกขยขึ้นมาจากมัน

ท่านศาสนทูต (ศ็อลฯ) และบรรดาสาวกของท่านเคยกระทำเช่นนี้หรือไม่?

การมาฆบนพื้นดินนับเป็นการปฏิบัติของท่านศาสดา (ศ็อลฯ) และบรรดาผู้ที่อยู่รอบข้างท่าน อย่างแน่นอน

- ❑ ออบุสะอิด อัล กุคฺรี รายงานว่า ฉันได้พบกับศาสนทูตของอัลลอส กำลังสุญจะอยู่บน โคลนและน้ำ และได้เห็นรอยของโคลนติดอยู่บนหน้าผากของท่าน (อัล มุคคอรีย์ ซอเฮียะฮ์ (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ เล่ม 1 ; 12 : 798; เล่ม 3 ; 33 : 244)
- ❑ อนัส บิน มาลิก รายงานว่า เราเคยมาซอญกับท่านศาสดา ท่ามกลางความร้อนอันระอุ และถ้าหากมีบางคนของพวกเราไม่อาจวางหน้าผากของเขาลงบนดินได้ (เพราะความร้อน) ท่านก็จะปูลำของ ท่านและสุญจะลง ไปบนผ้านั้น (อัล มุคคอรีย์ ซอเฮียะฮ์ (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ เล่ม 2 ; 22: 299)

ตามเนื้อหาของ **ฮะดีษ** บทนี้ เฉพาะ ในกรณีที่จะต้องเป็นเท่านั้นที่ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) และบรรดาสาวกของท่านจะสุญจะลงบนผ้าปู

ท่านศาสนทูต (ศ็อลฯ) เคยใช้ **คุมเราะฮ์** ซึ่งท่านจะวางไว้เพื่อใช้หน้าผากของท่าน สุญจะเช่นกัน

- ❑ มัฆมูนะฮ์ รายงานว่า ศาสนทูตแห่งอัลลอส สุญจะลงบน **คุมเราะฮ์** เสมอ (อัล มุคคอรีย์ ซอเฮียะฮ์ (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ) เล่ม 1 : 8: 378)
- ❑ ตามรายงานของอัล เขากานีย์ นักวิชาการผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งของสายซุนนี ดังว่ามีบรรดาสาวกของท่านศาสดา (ศ็อลฯ) นับจำนวนมากกว่าสิบคนได้รายงาน วณะไว้หลายบทกล่าวถึงการสุญจะลงบน **คุมเราะฮ์** และเขาได้ให้รายชื่อของแหล่งรายงานที่เป็นซุนนีทั้งหมด ที่ได้บันทึกวณะต่างๆ เหล่านี้ไว้ ซึ่งรวมทั้ง ซอเฮียะฮ์มุสลิม ซอเฮียะฮ์ตรีมีซี ซุนันอบู ดาเวด ซุนัน อัล นะซาอี และบุคคลอื่นๆอีก เป็นจำนวนมาก (จากหนังสือ นีล อัล อาดาต ของ อัล เขากานีย์ บทว่าด้วยการ สุญจะลงบน คุมเราะฮ์ เล่ม 2 หน้า 128)

คุมเราะฮ์ คืออะไร?

- ❑ คือเสื่อผืนเล็กๆ ที่มีขนาดพอที่จะรองรับใบหน้าและฝ่ามือในขณะที่ทำการสุญจะในการมาฆ (อัล มุคคอรีย์ ซอเฮียะฮ์ (ฉบับแปลภาษาอังกฤษ) เล่ม 1 ,8: 376 (ตามที่ได้อธิบายไว้โดยผู้แปลในคำอธิบายศัพท์))
- อิบนิ อัล อัยร์ ผู้เป็นนักวิชาการสายซุนนีที่มีชื่อเสียง อีกท่านหนึ่ง ได้เขียนไว้ในหนังสือของเขาชื่อ **ญามิลุลอุซูล** ความว่า
- ❑ “คุมเราะฮ์ คือสิ่งที่คล้ายกับชีอะฮ์ในสมัยของเราใช้เมื่อทำการสุญจะ” (อิบนิ อัยร์ **ญามิลุลอุซูล** (ไคโร 1969) เล่ม 5 หน้า 467)
- ❑ “คุมเราะฮ์ คือเสื่อผืนเล็กๆ ทำจากใยต้นปาล์ม หรือจากวัสดุอื่นๆ...” และคล้ายๆ กับที่ชีอะฮ์ใช้ในการสุญจะ” (ตัลกีล อัลชีฮาฮ์ หน้า 81)

แต่ทำไมต้องเป็นดินที่กัรบะลาฮ์ด้วย?

คุณสมบัติอันพิเศษของดินแห่งกัรบะลาฮ์ (อิรัก) นับเป็นที่รู้จักกันดี และเป็นสถานที่ที่ได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษในช่วงชีวิตของท่านศาสดา (ศ็อลฯ) และในเวลาต่อๆ มา

- ❑ อุมมุ สะลามะฮ์ เล่าว่า ฉันได้เห็นสุเซน (อ.) กำลังนั่งอยู่บนตักของคุณตาของเขา ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ผู้ซึ่งมีคินตีแดงก้อนหนึ่งอยู่ในมือของท่าน ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) กำลังจูบไปที่ดินนี้และพลางสะอื้นให้ฉัน ได้ถามท่านว่ามันเป็นดินอะไร ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) กล่าวตอบว่า “ญิบรออิลได้บอกกล่าวกับฉันว่า บุตรชายของฉันคือสุเซนผู้นี้จะถูกฆ่าสังหารที่อิรัก เขาได้นำดินนี้มาให้ฉันจากแผ่นดินนั้น ฉันรำให้ก็เพื่อความทุกข์ระทมที่จะบังเกิดขึ้นกับสุเซน ของฉัน” จากนั้นท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้ส่งดินก้อนนี้ให้กับอุมมุ สะลามะฮ์พร้อมกล่าวกับนางว่า “เมื่อเธอเห็นดินก้อนนี้เปลี่ยน ไปสีเลือด เธอก็จะรู้ว่าสุเซนของฉันได้ถูกฆ่าสังหารลงแล้ว” อุมมุ สะลามะฮ์ เก็บรักษาก่อนดินนี้ไว้ในขวดใบหนึ่ง และเฝ้าของมันอยู่จะกระทั่งนางได้เห็นมันในวันที่ 10 มุฮัรรอหม ฮศ. 61 ซึ่งมันได้เปลี่ยนไปเป็นเลือด จึงทำให้ท่านรู้ว่าสุเซน บิน อะลี ได้ถูกสังหารลงในหนทางของศาสนาแล้ว (อัล ฮากิม **อัล มุสตัดรอก** เล่มที่ 4 หน้า 398)
- (อัล ชะฮาบี **ซิริ อะฮ์ลาม อัล นูบะลาฮ์** เล่ม 3 หน้า 194)
- (อิบนิ กะษีร์ **อัล บิตัยยะฮ์ วัล นิฮายะฮ์** เล่ม 6 หน้า 230)
- (อัล ซุฮูตี **ค็อซอฮ์ อัล กุบรอ** เล่ม 2 หน้า 450 **ญัม อัล ญะวาบี** เล่ม 1 หน้า 26)
- (อิบนิ สะญัวร์ อัล อัศ กอลานี **ตะฮ์ซิบ อัล ตะฮ์ซิบ** เล่ม 2 หน้า 346)
- ❑ อะลี อิบนิ อับดุลิบบ เติงทางผ่านแผ่นดินกัรบะลาฮ์ ขณะเดินทาง กลับจากสงครามซิฟฟิน เขาได้หยิบดินขึ้นมาเติมกำมือและกล่าวขึ้นว่า “นี่แหละคือจุดที่บุคคลบางตนจะต้องถูกสังหารและจะเข้าสู่สวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวน!” (อิบนิ สะญัวร์ อัล อัศ กอลานี **ตะฮ์ซิบ อัล ตะฮ์ซิบ** เล่ม 2 หน้า 348)